



คู่มือฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ) โทร.๐๓๒-๖๑๑๓๖๖

ที่ ปช ๐๐๐๘/ว ๗๔๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ระดับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน ผอ. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์/ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์/
ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี/ผอ. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี/หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์/หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง

ตามหนังสือที่ ปช ๐๐๐๘/ว ๖๗๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ได้เชิญท่านในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C)
ระดับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น

ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ระดับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อแก้ไขประการใด โปรดแจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ppkn.strategy@dld.go.th ภายใน
วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะถือว่าไม่มีมติเห็นชอบในรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายจามร ศักดินันท์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่าง/พิมพ์/ทาน อุบลวรรณ

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์
ระดับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(DLD Co-ordinator : DLD-C)
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (Zoom conference)

Meeting ID : ๙๙๙ ๖๐๘ ๐๐๐๖ Passcode : ๒๓๔๒๐๖

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้มาประชุม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. นายจามร ศักดินันท์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์

๒. นายอภิชาติ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบฯ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี

๓. นายชัยวลัญช์ ตุนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี

๔. น.ส. โชติรัตน์ ศรีเกลื่อน นักวิชาการสัตวบาล (แทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ)

ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์

๕. นางสาวสุนันทา ตุ่มตาเต็ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน (แทนหัวหน้าด่านฯ)

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖. นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๗. นางสาววาณี ศิลประสาทเอก นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน

๑. นายพิทยา คณะมะ ปศุสัตว์อำเภอ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด

๒. นายชัยสิทธิ์ เกษมสุขไพศาล ปศุสัตว์อำเภอ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี

๓. นายสันต์ ผลไพศาลศักดิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

๔. นายธีรศักดิ์ นาคใหญ่ ปศุสัตว์อำเภอ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก

๕.นายลือศักดิ์ สุทธิธรรม ปศุสัตว์อำเภอ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน

๖.นายวีระพันธ์ เหมือนแท้ ปศุสัตว์อำเภอ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย

๗.นายเบญจะ เหมือนแท้ ปศุสัตว์อำเภอ

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายจามร ศักดินันท์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษา
ราชการแทนปศุสัตว์จังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับ
พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

เนื่องจากกรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๑๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ในระดับพื้นที่ของข้าราชการปศุสัตว์จังหวัด หรือแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพิ่มเติมในระดับพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ มีการประสานงาน
บูรณาการด้านอัตรากำลังและงบประมาณ ร่วมวางแผนและปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ ต่อมา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๔๕/๒๕๖๕ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ระดับพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ รายละเอียด
เพิ่มเติมต่างๆ เชิญหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ชี้แจงต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ คณะทำงานฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม DLD-C ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ตามหนังสือที่ ปช ๐๐๐๘/ว ๖๗๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ต่อคณะทำงานฯ ทุกท่านทราบ หากมีข้อแก้ไข
ประการใด ขอให้แจ้งในวาระการรับรองรายงานการประชุม หากพ้นกำหนดวันจะถือว่าไม่มีมติเห็นชอบ บัดนี้ไม่มี
ท่านคณะกรรมการฯ ท่านใดปรับแก้ จึงขอลงมติเห็นชอบ

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

๓.๑ สถานะของหน่วยงานในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ (สรุปจากกองการเจ้าหน้าที่)
ของประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดจะมีเว็บไซต์ที่จังหวัดจะต้องสร้างแบรนด์ขึ้นมาเป็น DLD-C ประจวบคีรีขันธ์

/ข้อสังเกต...

ข้อสังเกตจากกองการเจ้าหน้าที่ก็คือจังหวัดยังไม่ได้มีแผนงานในการบูรณาการร่วมกันทั้งในส่วนของการประสานราชการ การรายงานสรุป การแสดงผลลัพธ์ ซึ่งจังหวัดจะมาชี้แจงร่วมกันในผลลัพธ์ที่จังหวัดจะแจ้งให้กับทางกรมปศุสัตว์ได้รับทราบกันว่า ในสิ่งที่เราปฏิบัติว่าเป็นอย่างไรบ้าง ขอชี้แจงเป็นแผนและกิจกรรมที่จังหวัดได้ตกลงกันเมื่อมีการประชุมสองครั้งที่ผ่านมา จากแผนงานที่ร่วมกันแสดงความเห็น ตอนนี้จังหวัดก็มีแผนงานทั้งหมด ๓ หัวข้อด้วยกัน ตามหัวข้อในรอบนี้ก็คือ ๑. เรื่องของการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับภาคีเครือข่าย มี ๒ กิจกรรม คือ ๑.การทำหมัน ๒.การฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม เป็นผลงานตั้งเป้าหมายไว้อย่างน้อย ๑๒ ครั้ง ในช่วงระยะเวลา ๓ เดือน ส่วนแผนข้อที่ ๒ เป็นเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านปศุสัตว์ ก็จะมีการจัดทำคู่มือเผชิญเหตุแล้วก็มีการประชุมซักซ้อมแผนตรังนี้ จะดำเนินการไปเป็นในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน ๒๕๖๖ ส่วนอีกแผนงานหนึ่งที่มีการคุยกันก็คือเรื่องของการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพ จังหวัดจะนำมาใส่ในแผนของรอบตัวชีวิตครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ สำหรับในรอบนี้มีเรื่องเร่งด่วนที่ทางพื้นที่แล้วก็ทั้งหน่วยงานของปศุสัตว์ได้ร่วมมือกันพิจารณาก็คือเป็นโครงการรณรงค์ป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพปศุสัตว์ (ครอบครัวปศุสัตว์เคลื่อนที่) จังหวัดจะนำมาใส่ในแผนการทำงานของ DLD-C ซึ่งพบว่าเป็นการบูรณาการกลุ่มใหญ่ ดำเนินการในช่วงมีนาคม กิจกรรมที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเป็นเรื่องของการให้บริการความรู้กับเกษตรกรเป้าหมายคือ ๗๐๐ คน กิจกรรมที่สองคือมีการจัดทำฐานนิทรรศการต่างๆ อย่างน้อย ๗ ฐาน ตรังนี้จังหวัดก็จะนำมาใช้เป็นผลลัพธ์และแสดงหลักฐานให้กับทางกรมปศุสัตว์รับทราบ ขอนำเรียนให้กับคณะกรรมการทุกท่านทราบ ไม่ทราบว่าท่านใดมีข้อเสนอแนะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

๓.๒ สรุปผลแผน/กิจกรรม การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับภาคีเครือข่าย และ

๓.๓ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

สรุปผลกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับข้อมูลในแผนนี้จังหวัดจะไปใส่ไว้ในแบนเนอร์แล้วรายงานให้กรมฯ ทราบ ก็จะเป็นรายงานสรุปผลที่ได้ดำเนินการแผนงานแรกคือการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กับทางเครือข่ายเป็นไปตามนโยบายส่งความสุขให้ประชาชนของกรมปศุสัตว์ วัตถุประสงค์คือหนึ่งเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว สองคือเพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรคระบาด สามคือเพื่อสร้างองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากลุ่มเป้าหมายก็คือสุนัขและแมวด้วยโอกาส หรือสุนัขและแมวในชุมชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัวที่วัดจะมี ๒ ตัว ด้วยกันก็คือมีแผนงานการออกหน่วยบริการในพื้นที่ แล้วก็จำนวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและผ่าตัดทำหมันไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ในช่วงระยะเวลา ๓ เดือน การดำเนินการก็คือเดือนมกราคมจนถึงมีนาคม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๐๙๕ ตัว ทำหมัน จำนวน ๘๘๔ ตัว หน่วยงานที่ดำเนินการก็จะเป็นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดก็จะใส่เป็นคณะทำงานของ DLD-C ประจวบคีรีขันธ์ด้วย เพราะมีการบูรณาการร่วมกัน ซึ่งรวมถึงเรื่องการส่งตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุกด้วย ผลการดำเนินการ หลังจากที่เรามีการออกออกหน่วยบริการประชาชน จำนวน ๑๙ ครั้ง ประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้งานประชาสัมพันธ์แนวทางการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑๙ ครั้ง ผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อเป็นแนวทางและมาตรการในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดจำนวนสัตว์ด้วยโอกาส ในการแพร่ระบาดของโรคและการก่อความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่ ลดอุบัติเหตุการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในบริบทของโรคพิษสุนัขบ้า และแนวทางในการป้องกัน ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและเหมาะสม และจังหวัดมาพิจารณาเรื่องของปัจจัยแห่งความสำเร็จ ๑.ทรัพยากรบุคคล : เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะ ความชำนาญในการให้บริการ ๒.งบประมาณ : ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ หน่วยงานในพื้นที่และภูมิภาค ๓.เครื่องมือในการทำงาน : มีความพร้อมต่อกระบวนการทำงาน ๔.การจัดการ : มีการวางแผนการออกหน่วยเป็นรายเดือน ร่วมกับหน่วยงานในแต่อำเภอ ทั้งองค์กรภายใน และภายนอกของสำนักงานปศุสัตว์ อยากจะให้ท่านคณะกรรมการทุกท่านร่วมกันพิจารณาถึงปัจจัยความสำเร็จ

/นายอภิชาติ...

นายอภิชาติ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ

ประเด็นงบประมาณไม่ทราบว่าจะได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้าง ควรที่จะใส่ให้ชัดเจนว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ

ประธาน

การสนับสนุนงบประมาณบางครั้งมาในรูปแบบของวัคซีน หรือบาง อปท.จะมีสนับสนุนเงินอุดหนุนเข้ามาแล้วก็อย่างเช่น เงินอุดหนุนเพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวแบบนี้ก็ได้รับการสนับสนุนอยู่แล้ว

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ทางฝ่ายเลขาฯ จะเพิ่มเติมข้อมูลเป็นได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

ปศอ.สามร้อยยอด

ในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอดในปี ๒๕๖๖ ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น โดยการจัดซื้อเวชภัณฑ์ และให้ทางสำนักงานเข้าช่วยดำเนินการผ่าตัดทำหมัน ซึ่งเบื้องต้นงบประมาณที่ได้รับยังไม่มากพอที่จะต้องทำถึงหลักร้อยตัว ซึ่งตอนนี้ทำได้เพียง ๑๐-๒๐ ตัว และมีปัญหาเรื่องของสุนัขจรจัดเยอะมาก และเรื่องของการตั้งงบประมาณจัดสรรงบประมาณมาให้ก็ต้องค่อยๆ ปล่อยให้ตั้งงบประมาณไปเรื่อยๆ ไว้หลายปีไปนะครับ เพราะว่าส่วนของงบประมาณของท้องถิ่นน่าจะจะมีจำกัด เพราะถ้าได้เสนอขอโครงการปีนี้ ก็จะต้องใช้เงินปีหน้า

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

แล้วในส่วนของเครื่องมือในการทำงานมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ เพราะว่าอาจจะไม่ได้มีความพร้อมต่อกระบวนการทำงานของเราในหลายๆด้าน อยากจะขอทราบความเห็นจากท่านขณะทำงานเรื่องของเครื่องมือในการทำงาน

นายอภิชาติ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ

ที่ประเด็นของเครื่องมือในการทำงานที่บอกว่าบอกว่ายังไม่มีความพร้อมหรือว่ามันมีความพร้อมครับ

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

คือเราก็ขอลงถึงประเด็นความสำเร็จโดยส่วนตัวแล้วพอพูดถึงเครื่องมือในการทำงานมันก็มีความพร้อมส่วนหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้น

นายอภิชาติ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ

ถ้าประเด็นนี้ก็ควรจะต้องออกเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จควรจะต้องออกเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเรายังขาดความพร้อมก็หากแต่เว้นไว้เหลือแค่ ๓ ประเด็น

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ขอสอบถามจากที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่เรื่องของเครื่องมือในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างคะ

ปศุสัตว์อำเภอทับสะแก

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแกไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องมือหรือเวชภัณฑ์ เพราะได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดต่างๆ ก็ไม่มีปัญหา ปัจจุบันมีความพร้อมที่จะลงพื้นที่หรือให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ

นายสันต์ ผลไพศาลศักดิ์ ปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี

อำเภอกุยบุรีมีความพร้อม และทางเครื่องมืออุปกรณ์ ก็ร่วมมือกับทางจังหวัด แต่ยังขาดทักษะของเจ้าหน้าที่ คือเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และในการลงพื้นที่อาจจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความชำนาญ ข้อเสนอแนะคือช่วยเสริมเจ้าหน้าที่ให้กับทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี

ปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน

สำหรับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ เพราะได้เจ้าหน้าที่มาเพิ่มแล้ว บุคลากรพร้อม และตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่อง rabies ท้องถิ่นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตอนนี้ก็เริ่มทยอยฉีดวัคซีนไปท้องถิ่นเริ่มขยับไปหลาย

ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน

อำเภอหัวหินเรื่องประเด็น rabies เรื่องวัคซีนเราก็เป็นหน่วยงานสนับสนุนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ส่วนประเด็นเรื่องผ่าตัดทำหมัน แม้ว่าจะได้รับเวชภัณฑ์จากจังหวัดมา แต่ด้วยภารกิจในพื้นที่ของเราบางครั้งก็เวชภัณฑ์ที่เราได้มามันจะมีประเด็นในเรื่องของการนำไปใช้ ในเรื่องด้านอื่นด้วยเช่นกรณีที่มีการเสด็จ มีท่านองคมนตรีมา บางครั้งจะต้องไปดำเนินการควบคุมในเรื่องของของสุนัขแมวด้วย คือทำให้เวชภัณฑ์ที่มีมาถูกนำไปใช้ส่วนนี้ด้วยนั่นคือประเด็น และก็ในส่วนที่จำเป็นจะต้องมาใช้ในภารกิจของผ่าตัดทำหมันสุนัขเลยทำให้ต้องลดยอดลงไป แล้วลักษณะการทำงาน ถ้าจะทำให้มีบริการตามเป้าหมายของกรมปศุสัตว์จริงๆ สิ่งทีกลับมาทำให้เราไม่เพียงพอ ถ้าคิดว่าจะต้องทำตามความต้องการของชาวบ้านพื้นที่จริงๆนะครับ แล้วก็การดำเนินการหากจะให้สะดวกจริงๆ ถ้าเราสามารถให้ดำเนินการได้ในหน่วยที่ตั้ง หมายถึงที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลย โดยที่ทราบกันแล้วว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของอำเภอสามารถดำเนินการได้ แต่คราวนี้ด้วยปัจจัยในเรื่องของระเบียบกฎหมายบางอย่าง อยากฝากจังหวัดว่าหากอำเภอดำเนินการในพื้นที่ตั้งของตัวเอง โดยมีชาวบ้านประชาชนของมารับบริการ โดยที่มีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสนับสนุนในเรื่องเวชภัณฑ์ก็จะเป็นการดี ซึ่งในการดำเนินการตรงนี้แน่นอนว่าบางครั้งไม่ได้มีนายสัตวแพทย์ จังหวัดสามารถออกคำสั่งอย่างไรให้ปศุสัตว์อำเภอสามารถดำเนินการ ณ จุดที่ตั้งได้มั้ย ฝากศึกษาในเรื่องข้อกฎหมายอันนี้ ก็จะเป็นการที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ ผู้ที่สนใจที่จะเอามาผ่าตัดทำหมันสามารถเข้ามาหาเราได้ดีแล้วก็สามารถกำหนดเลือกวันหรือนัดหมายกันล่วงหน้าได้อันนี้ก็ฝากในจุดนี้

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ขอฟังความเห็นจากท่านคณะกรรมการฯ ศพ.ราชบุรี ปัจจัยความสำเร็จมา ๔ ด้าน ในมุมมองนี้คิดว่าจะมีทางด้านไหนที่ช่วยเสริมความสำเร็จของแผนงานฯ ในด้านนี้หรือว่าจะมีข้อไหนที่ควรปรับปรุงจะเป็นมุมมองที่อาจจะหลากหลายและให้คำแนะนำได้ดี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการฯ

ข้อมูลที่จังหวัดนำเสนอครบถ้วนแล้ว ไม่มีข้อคิดเห็น

น.ส.โชติรัตน์ ศรีเกลื่อน ศูนย์วิจัยผสมเทียมราชบุรี

ยังไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อสรุป

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปัญหาอุปสรรคได้เสนอแนะ ๓ ข้อ ข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของความร่วมมือในการจับสัตว์ด้วยโอกาสอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการทำงานส่งผลต่อการเสียเวลาของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และเวชภัณฑ์ในการวางยาสลบ สองคือประชาชนในชุมชนบางกลุ่มยังขาดความรับผิดชอบแล้วก็จิตสำนึกที่ดีในการร่วมกันดูแลและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามคือภาคีเครือข่ายบางแห่งยังไม่ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการควบคุมประชากรสัตว์ ขอเชิญคณะกรรมการให้ความความคิดเห็นได้

ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน

ประเด็นนี้ว่าจะไม่ใช่ประเด็นปัญหาของพื้นที่หัวหิน เพราะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณในกลุ่มผู้ที่เขารักสุนัขในพื้นที่มากกว่า จะปรากฏได้จากว่าจากทุกครั้งหัวหินมีการออกหน่วยไม่ว่าครั้งล่าสุดที่เราออกครอบครัวปศุสัตว์เคลื่อนที่ก็จะกลายเป็นว่าเราหาสุนัขหาแมวที่จะเข้ามาดำเนินการกลัวไม่ได้ตามเป้าคือคือน้อยที่จะมีประเด็น ถ้าจะมีประเด็นก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของจริงจังจริงๆ แม้กระทั่งคนที่เขาให้อาหารตามตามพื้นที่สาธารณะหรืออะไรต่างๆ เค้เข้าใกล้ไม่ได้จริงๆ คือมีหน้าที่ให้อาหารทิ้งไว้แล้วเข้ามากินแต่ถ้าประเภทที่กลุ่ม

/ผู้รักสัตว์...

ผู้รักสัตว์ในพื้นที่ของหัวหิน ถ้าเขาสามารถคลุกคลีได้สัตว์ในพื้นที่แทบบอกเลยว่าก็เยอะแทบจะทั้งหมดถูกนำเข้ามาสู่ระบบของการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนแล้ว ซึ่งจากที่เราลงหน่วยหลายครั้งในพื้นที่ก็ปรากฏว่ามีสุนัขแมวนี้อยอดไม่ไปตามเป้าแล้วก็ตอนนี้ก็มีในพื้นที่ของเรามีกลุ่ม NGO ที่ลงพื้นที่บริการเยอะมากก็ช่วยแบ่งเบาภาระเราแล้วก็เป็นการช่วยทางผู้เลี้ยงสัตว์ และช่วยกรมปศุสัตว์ด้วย แต่ยอดตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะนำมาเปิดเผยได้ อันนี้ก็มีส่วนที่จริงๆ แล้วมีการดำเนินการในพื้นที่ เรื่องจับสัตว์ก็ต้องเป็นสัตว์ด้อยโอกาสจริงๆ อันนั้นก็เหลือไม่มากแล้วก็ได้รับความร่วมมือมาโดยตลอด ไม่มีปัญหาอุปสรรคนี้ครับ

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ในเรื่องการอาจจะปรับแก้แล้วก็ในส่วนของรายอำเภออื่น ไม่ว่าจะประชาชนหรือว่าเครือข่ายท้องถิ่นผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำเสนอได้เลย

นายสันต์ ผลไพศาลศักดิ์ ปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี

ในส่วนของอำเภอกุยบุรี เรื่องการควบคุมโรคฯ และการทำหมันในพื้นที่ยังมีสุนัขจรจัดอยู่ตามสถานที่ที่เป็นจุดๆ ก็มีคนเอาอาหารมาให้ ยกตัวอย่างที่จุดชมวิที่บ้านรวมไทยที่ยางชุมก็ได้ประสานทางท้องถิ่น เห็นได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นเรื่องงบประมาณเรื่องการทำหมันการจับมาทำหมัน แล้วก็การจับเอาไว้ที่ควรอยู่ตอนนี้ก็คือก็จะประสานมาทางอำเภอว่าอำเภอมีสถานพักพิงหรือไม่ มีสถานเลี้ยงดูสุนัขด้อยโอกาสหรือไม่ คือต้องให้ทางท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณสร้าง ที่กุยบุรีมีสถานที่พักพิงอยู่ ๑ แห่งที่วัดหนองเสือ ครอบไว้ได้ประมาณ ๓๐-๔๐ ตัว ซึ่งก็น่าจะเป็นงบของท้องถิ่น แต่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่หลายจุด

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

สำหรับประเด็นนี้ จังหวัดจะเพิ่มเรื่องของปัญหาสถานที่พักพิงในสุนัขด้อยโอกาส แล้วก็ทำเป็นข้อเสนอแนะ เรื่องของการจัดสรรงบประมาณทั้งในสองท้องถิ่นเองด้วยเพื่อจัดสร้างแหล่งพักพิงสุนัขให้เพียงพอ

ปศุสัตว์อำเภอทับสะแก

ยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสุนัขและแมวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำสุนัขและแมวมามาฉีดวัคซีน แต่การฉีดวัคซีนก็ยังอยู่ที่ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชากรสุนัขและแมว สองคือเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกเรื่องเกี่ยวกับเหตุรำคาญที่มีต่อสุนัขและแมว ซึ่งเป็นหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ยังสามารถดำเนินการจัดการได้เพราะขาดในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องบทบาทและหน้าที่ ส่วนในข้อเสนอแนะคิดว่าทางสำนักงานปศุสัตว์และกรมปศุสัตว์มีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่สถานการณ์ รวมถึงการควบคุมป้องกันโรคฯ ได้ดำเนินการถูกต้องมาอย่างยาวนานแล้ว ภายใต้ข้อกฎหมาย และข้อเสนอแนะอีกข้อคือออกเป็นกฎหมายหรือภาคบังคับที่จะกำหนดจำนวนสัตว์ต่อครัวเรือน

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ทางเลขฯ จะมีการปรับแก้ทั้งปัญหาแล้วก็มีข้อเสนอแนะ ทั้งในเรื่องของศูนย์พักพิง การแนะนำเรื่องงบประมาณในการจัดสรร และเรื่องของเทศบัญญัติในการจำกัดจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงในครัวเรือนสำหรับวาระนี้ขอให้ขอให้คณะกรรมการฯ ในพื้นที่ทราบ ทางจังหวัดก็จะทำการปรับแก้ไขแล้วก็เวียนให้กลุ่มไลน์ของ DLD-C ก่อนที่จะขึ้นโพสต์รายงานต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

๕.๑ แผน/กิจกรรม การรณรงค์ป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพปศุสัตว์ (กรณีพิเศษ)

ทางฝ่ายเลขาฯ เสนอแผนการรณรงค์ป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพปศุสัตว์ (กรณีพิเศษ) ที่เพิ่งจัดกันไปเข้ามาบรรจุในแผนของ DLD-C จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอนำเรียนให้กับกรรมการทุกท่านทราบว่าเรื่องของโครงการรณรงค์ป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพปศุสัตว์มาใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนตาม DLD-C เพราะว่ามีกิจกรรมการในพื้นที่ภาคเขต ๗ อย่างทั่วถึง วัตถุประสงค์นี้เราก็นำมาจากตัวโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้วก็แจ้งในกลุ่ม DLD-C ให้ทราบต่อไป (เอกสารแนบ ๑)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วาระเรื่องอื่นๆ มีคณะกรรมการท่านไหนมีวาระแจ้งไหม สามารถนำเสนอได้นะคะหรือว่าจะให้เราใส่ในวาระในช่วงเดือนเมษายนได้ เพราะว่าเราจะเจอกันทุกเดือน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการฯ

ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า ขณะนี้ทาง ศวพ.ราชบุรีฯ ได้เปิดรับการตรวจโรคพิษสุนัขบ้าไม่เว้นวันหยุด สามารถส่งได้ทุกวัน แต่ว่าในวันหยุดราชการและขอให้เป็นเคสฉุกเฉินเท่านั้น เคสที่เร่งด่วนแล้วก็อยากทราบผลที่เร็วไม่ได้เป็นเคสที่ส่งตรวจในภาวะปกติ สามารถส่งตรวจได้ตลอดเวลา ซึ่งได้ทำหนังสือเรียนไปที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดแล้วในเรื่องรายละเอียดการติดต่อประสานงานให้จัดว่าต้องจังหวัดคนก็ได้ที่เกิดการเพื่อที่จะรองรับในกรณีนี้ด้วย ก็ขอให้สามารถรักษาได้โดยสมกับผู้ที่รับผิดชอบได้เลย

ประธาน

ขออนุญาตที่ประชุม เรื่องแรกก็คือได้จัดทำโครงการครอบครัวปศุสัตว์เคลื่อนที่ที่หัวหน้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าไปร่วมกัน ทั้งที่ไม่ได้เจอหน้ากันหรือว่าเดินสวนกันบ้างอะไรบ้างนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของด่านกักกันสัตว์ก็คือกรมปศุสัตว์ให้ดำเนินการเข้มงวดการลักลอบนำเข้าโคกระบือแพะแกะ เข้าวัวควายแล้วก็ลักลอบติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์นะคะก็คือทางกรมฯ ก็มีนโยบายเรื่องงัดนำเข้าสัตว์จากประเทศหรือเมียนมาร์ แล้วก็ได้วางมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์แล้วก็การติดเบอร์หู หนังสือได้แจ้งเวียนไปที่ปศุสัตว์อำเภอทุกท่านแล้ว แต่ว่าในเรื่องของวิธีการปฏิบัติก็ยังเห็นว่าน่าจะมีปัญหามากก็ส่วนหนึ่งอาจจะต้องลองทำไปก่อนตามที่กรมฯ ส่งการมาแล้วก็ค่อยๆ ปรับใช้ปรับไปเรื่อยๆ อย่างเช่นประเด็นของการยืนยันการออกเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ก็คือมีการแต่งตั้งทางด้านคณะกรรมการสามฝ่าย ก็คือมีปศุสัตว์จังหวัดเป็นประธานกรรมการ มีหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เป็นกรรมการแล้วก็ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่รับผิดชอบ

/ด่านกักกัน...

ด้านกักกันสัตว์ประจวบฯ ช่วยนำเรียนท่านหัวหน้าด้านกักกันสัตว์แล้วนะครับค่ะก็คือในเรื่องของการยืนยัน การออกเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ก็คือหลังจากที่ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ มีความประสงค์เคลื่อนย้าย สัตว์ ก็จะแจ้งไปที่บริษัทที่รับจ้างทำเบอร์หู ก็จะแจ้งไปที่บริษัทว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเคลื่อนย้ายสัตว์จำนวนกี่ตัว ไหนช่วงไหน ทีนี้หลังจากนั้นบริษัทก็จะแจ้งมาที่คณะกรรมการซึ่งมีสามฝ่ายนี้ ก็คือผ่านก็จะให้ต้นเรื่องก็คือจาก ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์อำเภอก็ทำเรื่องขึ้นมาเสนอปศุสัตว์จังหวัดแล้วก็หัวหน้าด้านกักกันสัตว์ เพื่อตรวจสอบ แล้วก็เซ็นลงนามร่วมกัน ๓ ฝ่าย ก็คือ ปศุสัตว์อำเภอ หัวหน้าด้านกักกันสัตว์ฯ ปศุสัตว์จังหวัด ก็จะมีแบบฟอร์ม ที่เขาส่งมาให้ ก็หลังจากนั้นถ้าทั้ง ๓ ฝ่ายเห็นชอบตรงกัน ก็ส่งเรื่องไปที่กองสารวัตรฯ เพื่ออนุญาตให้กับ บริษัทปรีนเบอร์หรือว่าทำเบอร์หูออกมาแล้วก็ส่งให้ผู้ประกอบการตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่ง ตรงนี้ก็จะดูว่าอาจจะมีปัญหาที่คืออย่างแรกก็คือจำนวนสัตว์ที่ผู้ประกอบการขอไปก็ต้องสอดคล้องกับยอดกักที่ นำมาหัก หรือว่าเท่าที่คุยกับทางกองสารวัตรก็คือก็ขอให้ไม่เกินจำนวนของยอดกักสูงสุด ภายในฟาร์มนั้นในแต่ละ ครั้ง ไม่ควรเกิน ขอให้สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็จำนวนสัตว์ที่จะกักด้วย ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องลงไปดู หรือว่าลงไปติดตามด้วยสำหรับปศุสัตว์อำเภอ เพราะว่ามาตรการนี้ก็ออกมาใหม่แล้วก็คงต้องค่อยๆ ปรับกันไป หรืออย่างเช่นในกรณีของเกษตรกรรายย่อยเคลื่อนย้ายสัตว์ทีละ ๓-๕ ตัว ถ้าต้องให้เขาไปสั่งเองมันก็คงมีความ ยุ่งยากในการที่จะสั่ง ก็อาจจะจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์มาดูว่าเอออาจจะมีการสำรองไว้จำนวนหนึ่ง กับเจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์จังหวัดเพื่อบริการประชาชนก็อันนี้ ขอขออนุญาตไปหารือกับกองสารวัตรฯอีกครั้งหนึ่ง มีทั้งท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับเรื่องเอ่อมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการออกไปเคลื่อนย้ายสัตว์มีไหมครับ

ปศอ.สามร้อยยอด

เรื่องของการตัดเบอร์ NID คือก็ให้ดูพิจารณาตามจำนวนสูงสุดของคอกกักนั้นๆ โดยไม่ต้องลงไป ตรวจสอบเรื่องของจำนวนสัตว์ที่อยู่ในคอก ก็เอาคร่าวๆ ประมาณว่าคอกกัก ๑,๐๐๐ ตัว ก็สามารถสั่งได้รายละเอียด ๑,๐๐๐ เบอร์

ประธาน

คือจริงๆ ก็ได้ลองมาหารือแล้วจริงๆ ถ้าทำตามเจตนาของหนังสือที่สั่งการมายังไงก็ต้องลงไป ตรวจสอบ เพราะว่าเขาให้กรรมการทั้ง ๓ ฝ่าย ในพื้นที่ เพื่อเป็นการยืนยันว่าสัตว์เป็นสัตว์ในพื้นที่ ไม่ได้มีการ ลักลอบเข้ามา ถ้าไม่ได้ลงไปดูเลยก็คงไม่ได้

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ วรินทร์ ๘๕
(นางสาววรินทร์ ดิห์ริง)

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ อุบลวรรณ จตุรพาหุ
(นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C)
ระดับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวข้อ	รายละเอียด
๑. แผนงาน/กิจกรรม	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพปศุสัตว์ (ครอบครัวปศุสัตว์เคลื่อนที่)
๒. วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้เกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจ และได้เรียนรู้จากฐานวิชาการต่างๆ ในการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ๒. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายพัฒนาสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ ๓. เพื่อเป็นการบริการประชาชนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยง ๔. เพื่อเป็นการบูรณาการหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกันบริการประชาชนตามบทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์
๓. กลุ่มเป้าหมาย	เกษตรกร จำนวน ๗๐๐ คน
๔. ตัวชี้วัด	๑. มีการจัดนิทรรศการฐานเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้ได้ฟาร์มมาตรฐาน GFM และ GAP จำนวน ๗ ฐาน ๒. เกษตรกรได้รับความรู้จากฐานการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ คน ๓. การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงโดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมัน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตัว
๕. ระยะเวลาดำเนินการ	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารสัมมนาการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๖. หน่วยงานที่ดำเนินการ	หน่วยงานหลัก ๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ หน่วยงานสนับสนุน ๑. สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ ๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ๓. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ๔. สำนัก/กอง/กลุ่ม กรมปศุสัตว์
๗. ผลผลิต (Output)	๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดนิทรรศการฐานเรียนรู้ จำนวน ๗ ฐาน ประกอบด้วย ๑. การเลี้ยงโคนม ๒. การเลี้ยงโคนมระบบอินทรีย์ ๓. การเลี้ยงแพะขุนและการตลาด ๔. การเลี้ยงแพะสายพันธุ์ดี ๕. การเลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง ๖. การเลี้ยงแมลงจิ้งหรีด ๗. การเลี้ยงกวาง ๒. เกษตรกรได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับความรู้จากฐานการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ คน ๓. สัตว์เลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน ๑๕๒ ตัว และทำหมันจำนวน ๑๒๕ ตัว (สุนัข ๔๘ ตัว และแมว ๘๗ ตัว)

หัวข้อ	รายละเอียด
๓. ผลลัพธ์ (Outcome)	๑. เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์และพัฒนาสุขภาพสัตว์จากฐานเรียนรู้ต่างๆ ๒. เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปปรับใช้กับพื้นที่จริง ๓. สร้างเครือข่ายการพัฒนาสุขภาพสัตว์และการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ ๔. ประชาชนได้รับบริการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคในสัตว์
๔. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)	๑. ทรัพยากรบุคคล : เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะและความชำนาญ ใจบริการ เอาใจใส่ต่อเกษตรกรและประชาชน ๒. งบประมาณ : ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์จากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ๓. เครื่องมือในการทำงาน : มีการจัดสรรเครื่องมือแนะนำเสนอที่เข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติได้ต่อเกษตรกร พร้อมทั้งแอปพลิเคชัน สื่อต่างๆ ในการเข้าถึงองค์ความรู้ ๔. การบริหารจัดการ : มีการวางแผนการร่วมกันระหว่างหน่วยงานปศุสัตว์ในระดับส่วนกลางและภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
๕. ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
๖. ข้อเสนอแนะ	ควรมีการสนับสนุนฐานการเรียนรู้ต่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายภาคปศุสัตว์อย่างเข้มแข็ง